



ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา  
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ๗๙/๒ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลการขยายทอดตลาด จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา จะดำเนินการขยายทอดตลาด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
๒. ผู้เข้าร่วมประมูลการขยายทอดตลาด จะต้องเสนอราคาครุภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขยายทอดตลาดเสนอขาย
๓. ผู้เข้าร่วมประมูลการขยายทอดตลาด ต้องแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดโดยจะตื่อนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย กรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท และหนังสือมอบอำนาจมายื่นต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาด เพื่อลงชื่อเข้าร่วมการประมูลในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
๔. กำหนดประมูลการขยายทอดตลาดด้วยวาจาต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๑ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ๗๙/๒ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๕. ผู้ประมูลการขยายทอดตลาดได้ จะต้องชำระเงินค่าสิ่งของเต็มจำนวนที่ประมูลได้เป็นเงินสดกับคณะกรรมการการขยายทอดตลาด ภายในวันที่ทำการประมูลขยายทอดตลาด ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่นำเงินมาชำระ คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะนำครุภัณฑ์ออกขายใหม่ และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ประมูลได้รายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดและต้องชำระเงินที่ขาดต่อคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาด
๖. ผู้ประมูลการขยายทอดตลาดได้ จะต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ออกจากบริเวณศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ประมูลได้ หากไม่ทำการขนย้ายภายในเวลาที่กำหนดทางราชการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวขายทอดตลาดใหม่ต่อไป โดยไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้
๗. กำหนดตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ขยายทอดตลาด ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ๗๙/๒ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มาตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ในเวลาที่กำหนดให้ถือว่ารับทราบและได้เห็นสภาพของครุภัณฑ์นั้น ๆ แล้ว หากมีความผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า  
ประมงสงขลา ๗๙/๒ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการได้ทุกวัน  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางธันยาภรณ์ สุขช่วย)

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

แบบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขยายตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน  
ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ที่	ปีงบประมาณ ที่ได้มา	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคาที่ได้มา	ราคาประเมิน
1	2534	02-003-00010-00	รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข- 388 สงขลา	1	867,900.00	40,000.00